

Số: 2706 /NHNN-TTGSNH
V/v Người đại diện phần vốn Nhà
nước tại VCB đề nghị điều chỉnh
phương án thoái vốn của VCB tại
VNA, MB và EIB.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Người đại diện phần vốn Nhà nước tại
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Liên quan việc những Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) đề nghị Ngân hàng Nhà nước – với tư cách là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại VCB điều chỉnh phương án thoái toàn bộ vốn đầu tư của VCB tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (EIB) và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (VNA) tại các văn bản số 1468/VCB-ĐT đề ngày 23/01/2018 và số 2439/VCB-ĐT đề ngày 09/02/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị liên quan thoái vốn đầu tư tại MB và EIB:

a. Tại Công văn số 6375/NHNN-TTGSNH ngày 10/8/2017, Thống đốc NHNN yêu cầu VCB thực hiện thoái vốn đầu tư tại các tổ chức tín dụng khác (bao gồm cả phần vốn góp tại MB và Eximbank), nhằm đảm bảo đến hết ngày 31/01/2018 VCB tuân thủ giới hạn ngân hàng thương mại mua, nắm giữ cổ phiếu của TCTD khác quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đến nay, đã quá thời hạn theo yêu cầu nêu trên của NHNN, VCB chưa hoàn thành việc thoái vốn tại các tổ chức tín dụng khác để đảm bảo tuân thủ quy định của Thông tư 36. NHNN yêu cầu người đại diện vốn nhà nước tại VCB chỉ đạo VCB khẩn trương thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại các tổ chức tín dụng khác để đảm bảo tuân thủ quy định về việc mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác của Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư 36 và các chỉ đạo có liên quan của NHNN.

b. Tại Công văn số 8975/NHNN-TTGSNH ngày 02/11/2017, NHNN đã chấp thuận chủ trương việc VCB thoái vốn đầu tư của VCB tại MB và EIB theo nội dung báo cáo của người đại diện vốn nhà nước tại VCB; đồng thời giao Người đại diện phần vốn nhà nước tại VCB quyết định phương án thoái vốn đầu tư tại MB và EIB trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đảm bảo an toàn tài sản và tiền vốn của Nhà nước tại VCB, tối ưu hóa lợi ích của cổ đông, bao gồm cổ đông Nhà nước và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Do vậy, Người đại diện phần vốn nhà nước tại VCB có trách nhiệm quyết định và thực hiện phương án thoái vốn đầu tư tại MB và EIB trên cơ sở đảm bảo



nguyên tắc công khai, minh bạch, đảm bảo an toàn tài sản và tiền vốn của Nhà nước tại VCB, tối ưu hóa lợi ích của VCB, lợi ích của cổ đông, bao gồm cổ đông Nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo tuân thủ quy định về mua, nắm giữ cổ phiếu của TCTD khác của Luật các TCTD, Thông tư 36 và các chỉ đạo có liên quan của NHNN.

2. Về đề nghị liên quan thoái vốn đầu tư tại VNA:

Tại Công văn số 7992/NHNN-TTGSNH ngày 06/10/2017, NHNN đã chấp thuận chủ trương việc VCB thoái vốn đầu tư của VCB tại VNA theo nội dung báo cáo của người đại diện vốn nhà nước tại VCB; đồng thời giao Người đại diện phần vốn nhà nước tại VCB quyết định phương án thoái vốn đầu tư tại VNA trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đảm bảo an toàn tài sản và tiền vốn của Nhà nước tại VCB, tối ưu hóa lợi ích của cổ đông, bao gồm cổ đông Nhà nước và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Do vậy, Người đại diện phần vốn nhà nước tại VCB có trách nhiệm quyết định và thực hiện phương án thoái vốn đầu tư của VCB tại VNA trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đảm bảo an toàn tài sản và tiền vốn của Nhà nước tại VCB, tối ưu hóa lợi ích của cổ đông, bao gồm cổ đông Nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và đảm bảo mục tiêu của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VCB đến năm 2020 đã được NHNN phê duyệt.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VCB biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Vụ TCKT;
- TTGSNH (1,4);
- Lưu VP; TTGSNH6 (3).

KT. THÔNG ĐỐC
PHÓ THÔNG ĐỐC



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 14080 Quyển số: 15
Ngày: 26-06-2018

Nguyễn Đồng Tiên



CÔNG CHỨNG VIÊN
PHÍ THỊ HIỂN